

สารประธานกรรมการ

ในปี 2560 ยังคงเป็นปีที่เต็มไปด้วยความท้าทายในการดำเนินธุรกิจ เนื่องด้วยปัจจัยจากเศรษฐกิจและการเมืองโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงจากนโยบายของประเทศต่างๆ การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รวมถึงการปรับโฉมธุรกิจไปสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตจากปีก่อนเล็กน้อย หรือร้อยละ 3.50

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขาย จำนวน 4,950 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนในอัตราร้อยละ 5.8 เนื่องจากลูกค้าบางรายย้ายฐานการผลิตเพื่อลดระยะเวลาในการส่งมอบสินค้า ประกอบกับการแข็งค่าของสกุลเงินบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พยายามหาลูกค้ารายใหม่ทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะเพิ่มยอดขาย รวมถึงลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกค้า แต่ไม่อาจทดแทนยอดขายที่ลดลงดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้มีกำไรก่อนภาษีเงินได้ จำนวน 325.2 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนในอัตราร้อยละ 10.7 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการที่แตกต่าง หลากหลาย พัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนและรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ต่อไป

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมสำคัญในการขับเคลื่อน และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ในด้านการผลิตเครื่องสำอางจากนวัตกรรม และสารสกัดจากสมุนไพรต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ และส่งเสริมให้นานาประเทศได้รู้จักผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในตลาดโลก ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นผู้ผลิตเครื่องสำอางที่สร้างคุณค่าต่อโลก และสังคม จนทำให้ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัลที่น่าภาคภูมิใจหลายรางวัล จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น

- รางวัล SET Awards 2017 ประเภท รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม (Best Innovative Company Awards)

- รางวัล “ Outstanding SET Sustainability Award 2017” และ รางวัล “ Thailand Sustainability Investment 2017” หรือ หุ่นยั่งยืน ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นเป็นต้นแบบแห่งการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน และรางวัลสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้การดำเนินงานของธุรกิจสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสร้างสรรคคุณค่าต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นองค์กรที่มีความยั่งยืนต่อไป



(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

ประธานคณะกรรมการ